
     
 
 
 

 

 

11. nóvember 2021 

 

 

 

 

Til: Borgarstjórnar - Ivar.Vincent.Smarason@reykjavik.is  
Frá: Jóni Viggó Gunnarssyni, framkvæmdastjóra SORPU bs. 

Efni: Fyrirspurn borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um stýrihóp eigenda SORPU, myglu í 

burðarvirki GAJA og nýja brennslustöð - R21090180 
 
 
 
Á fundi borgarstjórnar þann 21. september sl. var lögð fram svohljóðandi fyrirspurn: 

a) Er stýrihópur eigenda starfandi? Hann var formlega skipaður til að fylgjast með 

framkvæmdum og framvindu GaJa fyrir hönd eigenda 25. október 2013. b) Hver er fulltrúi 

Reykjavíkurborgar í honum? c) Hefur verið ákveðið að leggja hann niður? d) Hvenær var 

fundað síðast? e) Voru niðurstöður um myglu í burðarvirki sem lágu fyrir um GaJa í ágúst 

ræddar á stjórnarfundi 30. ágúst 2021? f) Er eitthvað fleira sem stjórnarformaður SORPU 

eða staðgengill borgarstjóra vill upplýsa (í fjarveru borgarstjóra) sem hefur farið úrskeiðis 

hjá SORPU og ekki hefur komið fram í fjölmiðlum? g) Hver er skoðun formanns stjórnar 

Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur (HER)? Formaður stjórnar SORPU gegnir jafnframt 

stjórnarformennsku hjá eftirlitsaðilanum.  h) Liggja fyrir niðurstöður um nýja brennslustöð 

og kostnað við hana eins og lagt var upp með í júní 2021 að ættu að liggja fyrir nú um 

mánaðarmótin? 

 

 

Svar SORPU bs. 

a) Er stýrihópur eigenda starfandi? Hann var formlega skipaður til að fylgjast með framkvæmdum og 

framvindu GaJa fyrir hönd eigenda 25. október 2013. 

Svar SORPU: Stýrihópurinn hefur ekki fundað síðan 17. mars 2017 

 

b) Hver er fulltrúi Reykjavíkurborgar í honum?  

Svar SORPU: Í úttekt innri endurskoðunar á stjórnarháttum SORPU segir eftirfarandi: Á 

stjórnarfundi SSH í desember 2013 var skipað í hópinn þannig; formaður eigendavettvangs SORPU, 

bæjarstjóri Mosfellsbæjar, stjórnarformaður SORPU, fulltrúi Reykjavíkurborgar í stjórn SORPU og 

fulltrúi fjármálastjóra aðildarsveitarfélaganna (fjármálastjóri Kópavogs). Jafnframt var gert ráð fyrir 

að með hópnum ynnu framkvæmdastjóri SORPU og framkvæmdastjóri SSH. 
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c) Hefur verið ákveðið að leggja hann niður?  

Svar SORPU: Eftirfarandi kemur fram í úttekt innri endurskoðunar á stjórnarháttum SORPU: "Þann 

17. mars 2017 var að beiðni fulltrúa Mosfellsbæjar haldinn þriðji og jafnframt síðasti fundur 

stýrihópsins þar sem annars vegar væri tekið fyrir almennt um framgang verkefna sem tilgreind eru í 

1. grein eigendasamkomulags og hins vegar núverandi stöðu lyktarmála og framkvæmda við opnun 

nýrrar urðunarreinar í Álfsnesi. Framkvæmdastjóri SORPU lagði fram ítarlegt yfirlit yfir framvindu 

og stöðu þeirra verkefna sem tilgreind eru í 1. grein eigendasamkomulags. Þar kemur m.a. fram að 

vegna kærumála hafi málið tafist í rúmlega tvö ár og gert sé ráð fyrir að stöðin fari í gagnið í lok árs 

2018. Hópurinn hefur ekki fundað síðan þrátt fyrir mikinn gang í framkvæmdum við GAJA." 

 

d) Hvenær var fundað síðast?  

Svar SORPU: 17. mars 2017 

 

e) Voru niðurstöður um myglu í burðarvirki sem lágu fyrir um GaJa í ágúst ræddar á stjórnarfundi 

30. ágúst 2021?  

Svar SORPU: Um umræður á stjórnarfundum er vísað til fundargerðar, í þessu tilviki fundargerð 

453. fundar stjórnar SORPU. 

 

f) Er eitthvað fleira sem stjórnarformaður SORPU eða staðgengill borgarstjóra vill upplýsa (í 

fjarveru borgarstjóra) sem hefur farið úrskeiðis hjá SORPU og ekki hefur komið fram í fjölmiðlum?  

Svar SORPU: Stjórnendur SORPU geta ekki svarað spurningum sem beinast til formanns stjórnar 

SORPU eða staðgengils borgarstjóra. 

 

g) Hver er skoðun formanns stjórnar Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur (HER)? Formaður stjórnar 

SORPU gegnir jafnframt stjórnarformennsku hjá eftirlitsaðilanum.  

Svar SORPU: Stjórnendur SORPU geta ekki svarað spurningum sem beinast til formanns stjórnar 

SORPU eða formanns stjórnar Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur. 

 

h) Liggja fyrir niðurstöður um nýja brennslustöð og kostnað við hana eins og lagt var upp með í júní 

2021 að ættu að liggja fyrir nú um mánaðarmótin? 

Svar SORPU: Nei. 

 
Virðingarfyllst, 

 

_________________________ 

Jón Viggó Gunnarsson, 

Framkvæmdastjóri SORPU bs. 

 


